

HUYỆN ỦY NẬM PỒ  
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nậm Pồ, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Số 162-CV/BTG

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo

Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo  
Huyện ủy và UBND huyện"

PHÒNG HĐND-UBND H. NẬM PỒ

Số: 1000

Ngày: 30/5/2019

Quyển: .....

Hồ sơ số: .....

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ.

Căn cứ Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về ban hành "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW, ngày 09-10-2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về "Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân";

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Kế hoạch công tác Tuyên giáo năm 2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tham mưu, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng dự thảo Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Ủy ban nhân dân huyện trong công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019-2020, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cho ý kiến về các nội dung trong Chương trình dự thảo, để thống nhất, ký kết Chương trình phối hợp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu.

K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN



Lò Văn Kiên

**CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP**  
**giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Ủy ban Nhân dân huyện trong**  
**công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -**  
**xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, giải quyết các vấn đề bức xúc**  
**của nhân dân năm 2019-2020, nhiệm kỳ 2015-2020**

Căn cứ Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân;

Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/BTGTTW, ngày 09-10-2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về "Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân";

Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện Nậm Pồ xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019 - 2020, nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1- Mục đích:**

- Nhằm tăng cường công tác tư tưởng và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Đảng bộ huyện lần thứ II đã đề ra.

- Kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tham mưu, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân thực hiện có hiệu quả từ năm 2019 - 2020.

**2- Yêu cầu:**

Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện sự phối hợp một cách đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả nội dung của chương trình phối hợp.

**I- NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN**

## 1- Nội dung phối hợp

Định hướng tư tưởng, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng, trong nhân dân về các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của tỉnh, huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại, từ năm 2019-2020 trên địa bàn huyện. Đồng thời đề xuất các chủ trương, giải pháp công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong quá trình triển khai thực hiện trong các lĩnh vực sau:

*- Về các chủ trương của cấp ủy Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước:*

+ Phối hợp tuyên truyền, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện; các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Đảng bộ huyện lần thứ II; các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

+ Phối hợp tuyên truyền, triển khai, thực hiện các văn bản Luật mới, văn bản dưới luật được ban hành từ năm 2019 - 2020; các cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư.

*- Về lĩnh vực phát triển kinh tế:*

+ Các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp; công nghiệp; thương mại, dịch vụ; thu, chi ngân sách nhà nước từ năm 2019-2020.

+ Về chương trình cải cách thuế giai đoạn 2010 - 2020.

+ Các chương trình, đề án, dự án qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm từ năm 2019-2020.

+ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

+ Chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển các ngành kinh tế.

*- Lĩnh vực văn hoá - xã hội:*

+ Các chương trình, đề án, dự án xây dựng và phát triển văn hoá, giáo dục.

+ Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo; an sinh xã hội; giải quyết việc làm; về bảo hiểm (các loại bảo hiểm); chương trình phòng chống một số bệnh xã hội; chương trình phòng chống dịch bệnh nguy hiểm; chương trình phòng chống ma túy, HIV/AIDS; chương trình chăm sóc sức khoẻ nhân dân...

+ Phối hợp tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ, những giải pháp chủ yếu tập trung kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

+ Phối hợp tiếp tục tuyên truyền về các chương trình thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững; chương trình 135, các chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục, y tế, dân số...

*- Lĩnh vực quốc phòng - an ninh:*

+ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 84/CT-BQP, ngày 15/6/2015 của Bộ Quốc phòng về thực hiện chiến lược công tác dân tộc trong công tác quân đội đến năm 2020.

+ Kế hoạch vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng đang tàng trữ trái phép; công tác tuyên truyền, phòng cháy, chữa cháy.

+ Các chương trình giáo dục quốc phòng; phòng, chống các loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội; chương trình an toàn giao thông và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

## **2- Đối tượng tuyên truyền**

Tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

## **3- Tài liệu tuyên truyền**

Các tài liệu liên quan đến các nội dung phối hợp tuyên truyền.

# **III- TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP CÔNG TÁC**

## **1- Trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy**

- Định hướng tư tưởng, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng, trong nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trên từ năm 2019 - 2020 và giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

- Tổ chức biên tập các tài liệu thành "tài liệu tuyên truyền" thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng của Thường trực, Ban tuyên giáo Huyện ủy.

- Chủ trì công tác đánh giá, tổng kết việc thực hiện chương trình phối hợp hàng năm.

- nắm và thông tin tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong việc triển khai nội dung, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện.

- Tham dự các hội nghị triển khai, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện nằm trong kế hoạch phối hợp, kịp thời bổ sung biện pháp của công tác tư tưởng cho phù hợp.

## **2- Trách nhiệm của UBND huyện**

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền đã ký kết với tinh thần trách nhiệm cao; duy trì việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua trao đổi, cung cấp thông tin.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện thường xuyên cung cấp thông tin, danh mục các chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội theo từng năm từ năm 2019 - 2020.

- Thực hiện công tác "dân vận chính quyền" đối với các nhiệm vụ trọng tâm theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chỉ đạo các ngành liên quan đến nội dung của chương trình phối hợp để tuyên truyền trong nhân dân.

- Nắm bắt dư luận xã hội để bàn bạc, thống nhất với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tìm giải pháp thực hiện công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; định kỳ và đột xuất tổ chức giao ban, phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.

### **3- Phương thức phối hợp công tác**

Thống nhất thực hiện các phương thức phối hợp công tác được quy định trong Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về ban hành "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

#### **IV- THỜI GIAN THỰC HIỆN**

Từ tháng 6/2019, kết thúc năm 2020.

#### **V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

1- Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện chủ động phối với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp trong từng lĩnh vực, từng vấn đề cụ thể.

2- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động thực hiện phân trách nhiệm của mình trong chương trình phối hợp; chủ trì họp giao ban với UBND huyện để đánh giá công tác phối hợp định kỳ năm.

3- Các bên tham gia phối hợp chủ động và thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện chương trình phối hợp.

#### **VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Chương trình phối hợp này có hiệu lực kể từ ngày ký, được sơ kết đánh giá hàng năm và tổng kết vào năm 2020. Hai đơn vị chủ động triển khai phần công việc được phân công.

Trong quá trình thực hiện, khi cần, có thể được điều chỉnh, bổ sung những nội dung cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tiễn; những vấn đề lớn, quá thẩm quyền thì Ban Tuyên giáo Huyện ủy phải xin chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, các ngành phải xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Việc sửa đổi, bổ sung chương trình phối hợp này do Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện phối hợp cùng thống nhất thực hiện.

Trên đây là chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Ủy ban Nhân dân huyện trong công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019-2020, nhiệm kỳ 2015-2020./.

**CHỦ TỊCH  
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

**PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO**

**Nguyễn Văn Thái**

**Lò Văn Kiên**

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (BC),
- Thường trực Huyện ủy,
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc huyện,
- Lưu UBND huyện, BTG Huyện ủy.